



ฉบับที่ 9/2563

### เรื่อง แลกงข้าวเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้เดือนพฤษภาคม 2563

ภาวะเศรษฐกิจภาคใต้เดือนพฤษภาคม 2563 หดตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน แม้ว่าการบริโภคภาคเอกชนจะปรับดีขึ้นเล็กน้อย จากการใช้จ่ายหมวดสินค้าในชีวิตประจำวันที่ได้รับผลดีจากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคระยะที่ 2 แต่ไม่สามารถชดเชยกิจกรรมทางเศรษฐกิจในภาพรวมที่ลดลงได้ โดยการระบาดของโรค COVID-19 ยังคงส่งผลกระทบต่อกิจกรรมสำคัญทางเศรษฐกิจในวงกว้าง โดยเฉพาะภาคท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ ด้านการผลิตหดตัวมากขึ้นตามความต้องการต่างประเทศที่ลดลงในหลายสินค้า การลงทุนภาคเอกชนหดตัวต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และภาคก่อสร้าง ด้านการใช้จ่ายภาครัฐกลับมาหดตัวตามการหดตัวของรายจ่ายลงทุน ขณะที่รายจ่ายประจำชะลอลงจากเดือนก่อน

**ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ** อัตราเงินเฟ้อทั่วไปติดลบมากขึ้นตามราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง ประกอบกับค่าไฟฟ้าและราคาอาหารสดลดลง ด้านตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานเพิ่มขึ้น

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจภาคใต้มีดังนี้

**ผลผลิตภาคเกษตร** ขยายตัวชะลอลงจากเดือนก่อน ตามผลผลิตยางพาราที่ชะลอลง นอกจากนี้ ผลผลิตปาล์มน้ำมันกลับมาหดตัวจากฐานสูงปีก่อนเป็นสำคัญ ด้านผลผลิตกุ้งขาวกลับมาหดตัวเช่นกัน เนื่องจากเกษตรกรลงลูกกุ้งน้อยลงในช่วงไตรมาสที่ 1 จากความกังวลต่อการระบาดของโรค COVID-19 ด้านราคาสินค้าเกษตรหดตัวเพิ่มขึ้น โดยราคายางพารายังคงหดตัวสูงจากอุปสงค์โลกที่ลดลง ขณะที่ราคาปาล์มน้ำมันขยายตัวชะลอลง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงให้ผลผลิต อย่างไรก็ดี ราคากุ้งขาวกลับมาขยายตัวตามปัจจัยผลผลิตในประเทศที่ลดลงเป็นสำคัญ ทั้งนี้ ผลผลิตเกษตรที่ขยายตัวชะลอลงและราคาสินค้าเกษตรที่หดตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลให้รายได้เกษตรกรหดตัวต่อเนื่อง

**จำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ** หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ผลจากมาตรการปิดเส้นทางเข้าออกประเทศทุกช่องทางเพื่อป้องกันการระบาดของโรค COVID-19 ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติยังไม่สามารถเดินทางเข้ามาได้ อย่างไรก็ดี คนขับรถขนส่งสินค้าสัญชาติมาเลเซียสามารถเดินทางเข้าออกผ่านด่านได้อาติ ด้านสะเดา ส่งผลให้ยังมีจำนวนชาวต่างชาติผ่านตรวจคนเข้าเมืองภาคใต้อยู่บ้าง

**มูลค่าการส่งออกสินค้า** ยังคงหดตัว โดยการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้ความต้องการสินค้าของผู้ซื้อในต่างประเทศลดลง ส่งผลต่อเนื่องให้การผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวเพิ่มขึ้น โดยการผลิตอาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็งหดตัวต่อเนื่องในทุกกลุ่มสินค้าหลักตามคำสั่งซื้อที่ลดลง โดยเฉพาะญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา เช่นเดียวกับการผลิตน้ำมันปาล์มดิบที่หดตัวต่อเนื่อง ด้านการผลิตยางพาราแปรรูปกลับมาหดตัวตามความต้องการที่ลดลงในตลาดจีน โดยเฉพาะยางแผ่นรมควันและน้ำยางข้น นอกจากนี้ การผลิตอาหารทะเลกระป๋องขยายตัวชะลอลงตามความต้องการกักตุนที่ลดลง หลังจากหลายประเทศมีการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค อย่างไรก็ดี การผลิตไม้ยางพาราแปรรูปปรับดีขึ้นตามการผลิตพาร์ติเคิลบอร์ดและไฟเบอร์บอร์ดเพื่อส่งออก ขณะที่การผลิตถุงมือยางขยายตัวต่อเนื่อง

**การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน** หดตัวน้อยลงเล็กน้อยจากเดือนก่อน ตามการใช้จ่ายหมวดสินค้าไม่คงทนที่ปรับดีขึ้น ทั้งสินค้าในชีวิตประจำวันและหมวดเชื้อเพลิง โดยได้รับอานิสงส์จากการผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรค COVID-19 ระยะที่ 2 ในช่วงกลางเดือน ประกอบกับมาตรการภาครัฐ อาทิ การจ่ายเงินเยียวยา การประกันรายได้เกษตรกร เข้ามามีส่วนช่วยพยุงกำลังซื้อได้บางส่วน อย่างไรก็ตาม การใช้จ่ายหดตัวต่อเนื่องในหลายหมวดสินค้า โดยเฉพาะการใช้จ่ายหมวดสินค้ากึ่งคงทนและหมวดยานยนต์ ตามกำลังซื้อภาคครัวเรือนที่อ่อนแอและความกังวลต่อรายได้ในอนาคตทั้งในและนอกภาคเกษตร เช่นเดียวกับการใช้จ่ายภาคบริการของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ยังคงหดตัวสูงจากมาตรการเข้มงวดในการเดินทางข้ามจังหวัด

**การลงทุนภาคเอกชน** หดตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อน ทั้งการลงทุนในเครื่องจักรอุปกรณ์และการลงทุนในภาคก่อสร้าง สะท้อนผลกระทบจากการระบาดของโรค COVID-19 ที่ชัดเจนขึ้น โดยมูลค่าการจำหน่ายเครื่องจักรในประเทศที่ใช้ในงานก่อสร้าง และยอดจดทะเบียนรถบรรทุกเชิงพาณิชย์หดตัวมากขึ้น เช่นเดียวกับมูลค่าการนำเข้าสินค้าทุนที่ยังคงหดตัวตามการนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมไม้อย่างพาราแปรรูปและน้ำมันปาล์มด้านการลงทุนในภาคก่อสร้างชะลอลง ตามพื้นที่อนุญาตก่อสร้างที่ปรับลดลงในประเภทเพื่อบริการและเพื่อที่อยู่อาศัย และปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์ที่หดตัวมากขึ้น สอดคล้องกับการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ชะลอลง ผู้ประกอบการบางส่วนได้ชะลอการก่อสร้าง ทั้งโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง

**การใช้จ่ายภาครัฐ** กลับมาหดตัวจากเดือนก่อน โดยรายจ่ายลงทุนยังคงหดตัวตามการเบิกจ่ายที่ลดลงในหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และหมวดครุภัณฑ์ ส่วนหนึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากความล่าช้าของ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 ที่ทำให้เริ่มกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้ช้า ด้านรายจ่ายประจำขยายตัวชะลอลง โดยรายจ่ายที่ยังขยายตัวได้เป็นรายจ่ายในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป และหมวดงบรายจ่ายอื่น

เสถียรภาพเศรษฐกิจ **อัตราเงินเฟ้อทั่วไป** ติดลบมากขึ้นมาอยู่ที่ร้อยละ 3.97 ตามราคาน้ำมันชายปลีกในประเทศที่ปรับลดลง เนื่องจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกลดลง ประกอบกับค่าไฟฟ้าปรับลดลงตามมาตรการบรรเทาค่าครองชีพ นอกจากนี้ ราคอาหารสดปรับลดลงมาก โดยเฉพาะหมวดปลาและสัตว์น้ำที่มีการบริโภคลดลงในช่วงที่โรค COVID-19 ยังมีการระบาด รวมถึงหมวดผักและผลไม้ที่ราคาลดลง เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมากตามฤดูกาล **ด้านตลาดแรงงาน** ยังคงเปราะบาง สะท้อนจากจำนวนผู้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนการว่างงานที่เพิ่มขึ้นในทุกจังหวัด

ภาคการเงิน ณ สิ้นเดือนเมษายน ปี 2563 **เงินฝากคงค้าง** ของสถาบันการเงินขยายตัวเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน จากทั้งเงินฝากของธนาคารพาณิชย์และเงินฝากของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ **ด้านสินเชื่อคงค้าง** ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากทั้งสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์และสินเชื่อของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ส่วนหนึ่งเป็นการขอสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องของธุรกิจ

ธนาคารแห่งประเทศไทย

30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาคใต้ สำนักเศรษฐกิจภูมิภาค

โทรศัพท์ 0 7427 2000 ต่อ 4718

E-mail : SRO-EconDiv@bot.or.th